

Số: /STTTT-TTBCXB  
V/v hướng dẫn truyền thông, thông tin các  
chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh

Kon Tum, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy<sup>1</sup>. Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung sau:

## I. Nội dung tuyên truyền

**1. Phòng, chống bệnh Sởi:** Phối hợp với Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh Sởi, triệu chứng, đường lây truyền, cách phát hiện và phòng ngừa bệnh Sởi, lợi ích của tiêm phòng vắc xin Sởi (*trong đó tuyên truyền cho những đối tượng nguy cơ cao, trẻ em, người chưa mắc bệnh hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin Sởi cần đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi*).

**2. Phòng, chống dịch trong mùa tựu trường:** Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; đăng, phát các khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân, tiêm chủng vắc xin và thay đổi hành vi, nâng cao sức khỏe.

<sup>1</sup> Công văn số 3023/UBND-KGVX ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi; Công văn số 2957/UBND-KGVX ngày 27/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v chủ động triển khai phòng, chống dịch trong mùa tựu trường; Công văn số 2929/UBND-KGVX ngày 19/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; Kế hoạch số 1072/KH-BCĐ ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 2996/UBND-KGVX ngày 25/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v tăng cường triển khai thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2024-2025; Công văn số 2909/UBND-KTTH ngày 16/8/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Kế hoạch số 1598/KH-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh Kon Tum v/v thực hiện và nâng cao các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích để người dân sinh ít con nhằm đạt mức sinh thay thế, duy trì đến năm 2030; Kế hoạch số 1073/KH-BCĐ ngày 01/4/2024 v/v thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 2861/UBND-NNTN ngày 13/8/2024 v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; Công văn số 2609-CV/BTGTU ngày 22/8/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024.

**3. Phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người:** Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường truyền thông đến người dân về các biện pháp phòng, chống cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bệnh Đại, cúm gia cầm và các bệnh lây truyền từ động vật sang người khác; tăng cường công tác truyền thông tại trường học cho trẻ em; đa dạng hóa các kênh truyền thông để nhiều người dân có thể tiếp cận.

**4. Phòng, chống tội phạm:** Phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phòng, chống bạo lực học đường nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân (*đặc biệt tập trung hướng đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao, địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật*); cập nhật thường xuyên, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, lan tỏa đậm nét những hình ảnh, hoạt động, thành tích, chiến công của các lực lượng chức năng, của hệ thống chính trị, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,...; tích cực phát giác tội phạm, nhất là các vi phạm hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, mại dâm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ,...; kiên quyết đấu tranh, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán trẻ em lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, đăng ký hộ tịch, quốc tịch.

**5. Công tác chuẩn bị cho năm học 2024-2025:** Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan:

- Đẩy mạnh thông tin, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo<sup>2</sup>; tuyên truyền sâu rộng mục đích, yêu cầu, nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là đối với lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ nhà giáo trong cả nước nhằm tạo sự thống nhất đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ trong các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường đưa tin, bài phản ánh công tác chuẩn bị năm học mới tạo không khí phấn khởi ngày Khai giảng năm học 2024-2025.

**6. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô:** Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, bảo đảm kịp thời, phản ánh khách quan, trung thực diễn biến, tình hình và công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp, theo tinh thần “*lấy cái đẹp dẹp cái xấu*”, “*lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực*”, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm

<sup>2</sup> Kết luận số 91-KL/TW, ngày 12-8-2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “*về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”.

tin, truyền cảm hứng, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

**7. Công tác dân số trong tình hình mới:** Phối hợp với Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tập trung tuyên truyền:

- Nghị quyết, chính sách, định hướng, nhiệm vụ công tác dân số trong thời kỳ mới: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (*khoá XII*) về công tác dân số trong tình hình mới, Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 của Chính phủ và các văn bản, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

- Thực trạng mức sinh và mục tiêu giảm sinh của tỉnh; tư vấn về lợi ích của việc sinh hai con, ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản, chú trọng nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên; tập trung tuyên truyền về hậu quả của tình trạng tảo hôn, vận động không sinh dày, không sinh nhiều con. Đặc biệt, chú trọng đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 02 con một bề.

- Xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng ở từng ngành, từng địa phương và lứa tuổi. Chuyển tải thông điệp “*Dừng lại chỉ hai con để nuôi dạy cho tốt*” tới các tầng lớp Nhân dân.

**8. Phòng, chống mua bán người:** Phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phát huy tuyên truyền cho người dân (*đặc biệt tại các địa bàn biên giới*) về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; chính sách, pháp luật và kết quả đấu tranh phòng, chống mua bán người của các lực lượng chức năng; giới thiệu những tấm gương điển hình, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống mua bán người.

**9. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản:** Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản. Tăng tần suất, thời lượng đưa tin tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản. Phối hợp giám sát, phát hiện, đưa tin về các trường hợp vi phạm trong quản lý, khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

**10. Các chủ trương của Đảng:** Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện truyền thông về:

- Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10-7-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn*”. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí và đời sống của người dân nông thôn; về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và sự chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế trong

tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05-11-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn" trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật theo Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 07-8-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW, ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị.

**11. Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 – 25/9/2024):** Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong 94 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong suốt chặng đường cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và sau 34 năm thành lập lại tỉnh Kon Tum; những kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay.

**12. Một số sự kiện, hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh:** Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện truyền thông về:

- Lễ phát động Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025 (theo Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 14-8-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Trong đó, chú trọng thông tin mục đích, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.

- Kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV, năm 2024; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng tuyên truyền phản ánh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục - Đào tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị giảng dạy cho năm học mới, nhất là ở các trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

## II. Tổ chức thực hiện

**1. Các cơ quan báo chí tỉnh:** Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các nội dung trên dưới nhiều hình thức đa dạng như đăng tải tin, bài, phóng sự. Tổ chức các chuyên

đề, chương trình,... Đồng thời, chia sẻ tin, bài chất lượng trên các nền tảng xã hội (*Zalo, Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram,...*).

**2. Công thông tin điện tử tỉnh và các sở, ban, ngành:** Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền trên cổng TTĐT, trang TTĐT. Xây dựng những thông điệp ngắn thực hiện tuyên truyền như "*Sức khỏe là vàng, phòng dịch là trách nhiệm*", "*An ninh vững chắc, cuộc sống yên bình – Cùng phòng chống tội phạm!*", "*Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024!*", "*Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững!*",... đăng tải lên fanpage, group và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh lan toả thông tin tích cực, lành mạnh trên mạng xã hội.

**3. UBND các huyện, thành phố:** Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Chỉ đạo tuyên truyền trên đài truyền thanh cấp huyện, xã, các bảng tin điện tử công cộng, trang thông tin điện tử cấp huyện, xã, mạng xã hội về các nội dung trên. Đặc biệt, chú trọng xây dựng những thông điệp ngắn để thông tin tới người dân qua Trang TTĐT, fanpage và chia sẻ rộng rãi những thông tin tích cực trên các nền tảng xã hội trực tuyến.

Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng VH TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VH TTDL & TT các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT-TT (t/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Mai Thoan**